

BRR จ่อสรุปพันธมิตรธุรกิจ ดัดสร้างโรงงานน้ำตาลใหม่

ทันหุ้น - BRR ใส่เกียร์เดินหน้า เจรจาทันมิตรทั้งไทย-เทศ เพื่อร่วมลงทุนก่อสร้างโรงงานน้ำตาลใหม่ 2 แห่ง ในบุรีรัมย์และสุรินทร์ หวังได้ข้อสรุปชัดเจนปลายปีนี้-ต้นปีหน้า คาดมูลค่าลงทุนกว่า 1 หมื่นล้านบาท แยมมีแผนสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มอีก 1 แห่ง ส่วนแผนระดมทุนด้วยการตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า คาดชัดเจนในปีนี้

นายภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อร่วมลงทุนก่อสร้างโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ ในอำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ และที่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงปลายปีนี้-ต้นปี 2561 โดยโครงการดังกล่าว เบื้องต้นคาดมูลค่าการลงทุนโรงงานในแต่ละแห่ง จะอยู่ที่ประมาณ 4-5 พันล้านบาท

● เร่งเจรจาทันมิตรร่วมลงทุน

ทั้งนี้บริษัทเชื่อว่าการสร้างโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ จะเพิ่มผลผลิตน้ำตาลได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยรองรับความต้องการใช้น้ำตาลที่มี

แนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันความต้องการน้ำตาลในเอเชีย อยู่ที่ 80 ล้านตันต่อปี แต่ปัจจุบันมีการผลิตอยู่ที่ 70 ล้านตัน ทำให้ยังมีโอกาสทางธุรกิจอยู่มาก นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเพื่อรองรับนโยบายภาครัฐในอนาคต

"ตอนนี้เรากำลังคุยกับพันธมิตรหลายราย ที่จะร่วมกันสร้างโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ที่จังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ คาดว่าน่าจะสรุปชัดเจนได้ในปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า ซึ่งเงินลงทุนประมาณโรงละ 4-5 พันล้านบาท หากดำเนินการได้ตามแผนเราก็จะมีผลิตภัณฑ์น้ำตาลเพิ่มขึ้น มีความสามารถทำโรงไฟฟ้าเพิ่ม และรองรับน้ำตาลได้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งปัจจุบันนี้ตลาดน้ำตาลในเอเชียเฉลี่ยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 1.8-1.9% เราจึงมองเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนดังกล่าว"



>>> **ภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์**

นายภัทรพงศ์กล่าว

นายภัทรพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัท ในปีนี้ คาดจะมีรายได้ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ที่มีรายได้ 4.68 พันล้านบาท ส่วนราคาน้ำตาลใน

ปัจจุบันอยู่ที่ราว 15 เซ็นต์ต่อปอนด์ ลดลงจากช่วงต้นปีที่ระดับ 20 เซ็นต์ต่อปอนด์ โดยบริษัทมองว่าราคาน้ำตาลเริ่มกลับเข้าสู่สมดุลปกติหลังผ่านภัยแล้งมาแล้ว ส่งผลให้ผู้ส่งออกหลักอย่าง บราซิล ไทย อินเดีย จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ จึงคาดการณ์ว่าน้ำตาลตลาดโลกในปีนี้จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 15-18 เซ็นต์ต่อปอนด์

● **แย้มมีแผนสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่ม**

อีกทั้งคาดว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบจะอยู่ที่ราว 2.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 2.06 ล้านตัน ทั้งนี้บริษัทคาดว่าภายใน 1-2 ปี ปริมาณอ้อยเข้าหีบจะเพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านตัน หากเป็นไปตามแผนที่วางไว้ บริษัทอาจจะพิจารณาสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มอีก 1 แห่ง กำลังการผลิตอาจจะใกล้เคียงกับโรงเดิม แต่ทั้งนี้ก็ต้องรออนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนพลังงานชีวมวลด้วย

ทั้งนี้ในปัจจุบันบริษัทมีโรงไฟฟ้า 3 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้า BEC มีกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ (MW) ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จำนวน 8 เมกะวัตต์ และใช้ภายในโรงงาน 1.9 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้า BPC มีกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ซึ่งผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้แก่ กฟภ. จำนวน 8 เมกะวัตต์ ส่วนโรงไฟฟ้าแห่งที่ 3 คือ BPP เริ่มผลิตไฟฟ้าเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 โดยโรงไฟฟ้า 2 แห่งแรกนั้น สามารถสร้างรายได้ให้บริษัทประมาณ 300-400 ล้านบาทต่อปี

อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงเดินหน้าจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษัทในเครือ 2 แห่ง คือ บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด (BEC) และ บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด (BPC) ซึ่งคาดว่าจะชัดเจนได้ภายในปีนี้ เบื้องต้นคาดมีมูลค่ากองทุนขั้นต่ำอยู่ที่ราว 3.6 พันล้านบาท โดยการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนั้น บริษัทมีเป้าหมายเพื่อนำเงินทุนที่ได้ไปใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจโรงงานน้ำตาลทรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ☺